

# “ลมหายใจไร้มลทิน” จัดกิจกรรมค่ายเยาวชน ปลุก ฝังความซื่อสัตย์ร่วมพลังสร้างสรรค์คนดีในสังคม

โครงการ “ลมหายใจไร้มลทิน” นำร่องฯ เยาวชนรุ่นใหม่กว่า 80 คน ร่วมกิจกรรมเข้าค่าย 3 วัน 2 คืน เรียนรู้กิจกรรมด้านคุณธรรมและจริยธรรม สร้างเครือข่ายคนรุ่นใหม่ซื่อสัตย์สุจริต



ชไมพร ปภัสร์พงษ์ ผู้อำนวยการโครงการลมหายใจไร้มลทิน เผยว่า สังคมทุกวันนี้มีความเสื่อมโทรม ทุจริตคอร์รัปชัน “โครงการลมหายใจไร้มลทิน” โครงการเป็นโครงการนำดีที่ทำหน้าที่ปลุกฝังเยาวชนให้ยึดมั่นประพฤติตนบนความซื่อสัตย์สุจริตมาเป็นเวลาถึง 7 ปี ซึ่งคณะทำงานบริษัท สื่อสากล จำกัด ผู้จัดการ “มหกรรมยานยนต์” ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) ดำเนินโครงการนี้อย่างจริงจัง

“คำว่า ความซื่อสัตย์ เป็นเหมือนนามธรรมที่แตกต่างจากโครงการซีเอสอาร์อื่นๆโดยสิ้นเชิง ลมหายใจไร้มลทิน จึงเป็นโครงการที่ไม่มีกรอบเวลาตายตัวว่าจะสำเร็จเมื่อใด โดยหัวใจหลักของโครงการ คือ ความมุ่งมั่นที่จะทำประโยชน์ระยะยาวค่อยๆ ซึมซับความซื่อสัตย์สู่เยาวชนรุ่นใหม่อันจะเติบโตใหญ่ขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติในอนาคต” ชไมพร กล่าว

ปี 2556 นี้ เป็นปีที่ 2 ที่ได้พัฒนารูปแบบโครงการสู่การจัดค่ายเยาวชนลมหายใจไร้มลทินซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจาก สท. กรุงเทพมหานคร รวมถึงสมาชิกสภาเด็ก และเยาวชนแห่งประเทศไทย ในการคัดเลือกเยาวชนร่วมกิจกรรม และที่ขาดไม่ได้ คือ เยาวชนที่เคยร่วมโครงการลมหายใจไร้มลทินที่มาเป็นรุ่นพี่ดูแลแนะนำรุ่นน้องทำความรู้จักและทำกิจกรรมร่วมกันภายในค่ายแห่งนี้

ตลอดระยะเวลา 3 วัน 2 คืน ระหว่างวันที่ 7-9 มิถุนายน 2556 ณ ศูนย์ฝึกอบรม สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร เยาวชน 80 คน ที่มีอายุระหว่าง 13-20 ปี จะได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกับผู้อื่น การทำกิจกรรมปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรมและจริยธรรม กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ วอล์คแรลลี่ (Walk-Rally) ที่ได้ทั้งความรู้และความสนุกสนาน รวมถึงเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) โดย ดร.ภญ. พัชราภรณ์ ปัญญาวุฒิไกร วิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน ที่จะมาสอดแทรกเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตเข้าไปในกิจกรรมต่างๆ

รวมถึงสอนขับร้องเพลง “ด้วยลมหายใจที่ไร้มลทิน” เพลงของโครงการ ซึ่งประพันธ์โดยอาจารย์ จิรพรรณ  
อังศวานนท์ และขับร้องโดย คุณอาร์ท ถมยา บทเพลงความหมายดี ที่มีเนื้อหาจดจำง่าย ช่วยปลุกฝังให้เกิด  
ความมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองไปในทางที่ดีขึ้นด้วย

สามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวและรายละเอียดโครงการ ลมหายใจไร้มลทิน ได้ที่ [www.lomhajjai.org](http://www.lomhajjai.org),  
[www.opp.go.th](http://www.opp.go.th) และ [www.opyy.opp.go.th](http://www.opyy.opp.go.th) หรือ โทร. 0-2641-8444 ต่อ 215 นอกจากนี้ยังเพิ่มช่องทางการ  
สื่อสารกับเยาวชนโดยตรงผ่านสังคมออนไลน์ <http://www.facebook.com/lomhajjaimotorexpo>